



ความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล



นางสาวปิ่นณพร	ควรพันธ์	12530836
นางสาวรพีพร	บุญอรณะ	12530859
นางสาววิญญา	ศรีสมบูรณ์กมล	12530873
นางสาวจิรัชยา	นิ่วบุตร	12530778

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

วิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 763 401

ตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

## บทคัดย่อ

เรื่อง ความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่  
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล

ผู้ศึกษา นางสาวปณิตพร ควรพันธุ์  
นางสาวจิรัชยา นีวบุตร  
นางสาวรพีพร บุญอรณะ  
นางสาววรัญญา ศรีสมบุญกมล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัชกร วชิรสิโรตม

ปีการศึกษา 2556

การศึกษาเรื่อง“ความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล”มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความพร้อมของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ในการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่เป็นเทศบาลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative)โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยมีวิธีการคำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีของ Krejcie & Morgan ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 67 คน โดยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลจริงทั้งสิ้น จำนวน 74 คน

ผลการวิเคราะห์ความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาลในภาพรวมมีความพร้อมอยู่ในเกณฑ์มาก ผลการวิเคราะห์รายด้าน ในด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านความผูกพันในการทำงาน ด้านแรงจูงใจในการทำงาน และด้านความมั่นคงในการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก

### ผลงานวิทยานิพนธ์ศึกษา ระดับปริญญาตรี

ผลจากการศึกษาความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีต่อการยกฐานะเป็นเทศบาล จำแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบัน และเงินเดือน พบว่ามีความพร้อมต่อการยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลที่ไม่แตกต่างกัน